
สรุปผลงาน 
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบเรียบ 

ประจำปี พ.ศ. 2565  
(เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565) 

___________________________ 
 

  สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง  (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 
สิงหาคม 2565 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน ดังนี้ 

1. นายนวรัตน์ อยู่บำรุง ประธานกรรมการ 
2. นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
3. นายวิรัช      คงคาเขตร รองประธานกรรมการ  คนที่สอง 
4. นายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา กรรมการ 
5. นายณภัค เพ็งสุข กรรมการ 
6. นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ กรรมการ 
7. นายปวิน แพทยานนท์ กรรมการ 
8. นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ กรรมการ 
9. พ.ต.อ. ภิญโญ ป้อมสถิตย์ กรรมการ 
10.นางลักขณา ภักดีนฤนาถ กรรมการ 
11.นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม กรรมการ 
12.นางอนงค์ เพชรทัต กรรมการ 

  เลขานุการ 
 13. นายขวัญชาติ ดำรงค์ขวัญ 

 

 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 14. นางสาวสุวรรณา ยิ้มละมัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 15. นางสาวคฤห์อนงค์ สิริวิภาวี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 
 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
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คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณา สอบสวน

หรือศ ึกษา ต ิดตาม  ตรวจสอบและให ้ข ้อ เสนอแนะในการดำเน ิน งานตามหน ้า ที ่และอำนาจของ
กรุงเทพมหานคร  ในด้านการปกครอง การรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน และการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งศึกษาปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ในพ้ืนที่เขตต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 1 รับผิดชอบพ้ืนที่เขตหนองแขม 
บางแค และบางบอน โดยมีนายนวรัตน์  อยู่บำรุง เป็นประธานอนุกรรมการ 

2. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่เขตบางรัก 
ปทุมวัน สาทร ราชเทวี และคลองสามวาโดยมีนายวิพุธ ศรีวะอุไร เป็นประธานอนุกรรมการ 

3. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 3 รับผิดชอบพ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ 
คลองสาน ธนบุรี ทุ่งครุ และมีนบุรี โดยมีนายวิรัช  คงคาเขตร เป็นประธานอนุกรรมการ 

4. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 4 รับผิดชอบพ้ืนที่เขตภาษีเจริญ  
บางขุนเทียน จอมทองและดอนเมือง โดยมีนายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา เป็นประธานอนุกรรมการ 

5. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 5 รับผิดชอบพื้นที่เขตลาดพร้าว 
วังทองหลาง สวนหลวง บางเขน สายไหม และหลักสี่ โดยมีนายณภัค เพ็งสุข เป็นประธานอนุกรรมการ 

6. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 6 รับผิดชอบพื้นที่เขตบางกะปิ 
สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว และลาดกระบัง โดยมีนางสาวนภัสสร พละระวีพงศ ์เป็นประธานอนุกรรมการ 

7. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 7 รับผิดชอบพ้ืนที่เขตบางคอแหลม 
คลองเตย วัฒนา พระโขนง บางนาและประเวศ โดยมีนายปวิน แพทยานนท ์เป็นประธานอนุกรรมการ 

8. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรยีบร้อย ชุดที ่8 รบัผิดชอบพ้ืนที่เขตสมัพันธวงศ์ 
และราษฎร์บูรณะ  โดยมีนายพินิจ  กาญจนชูศักดิ ์เป็นประธานอนุกรรมการ 

9. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที ่10 รับผิดชอบพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน  
ทวีวัฒนา และบางกอกน้อย โดยมีนางลักขณา  ภักดีนฤนาถ เป็นประธานอนุกรรมการ 

10. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 11 รับผิดชอบพ้ืนที่เขตพระนคร 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย ดุสิต และยานนาวา โดยมนีางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เป็นประธานอนุกรรมการ 

11. คณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 12 รับผิดชอบพ้ืนที่เขตดินแดง  
ห้วยขวาง พญาไท  จตุจักร และบางซื่อ โดยมีนางอนงค์  เพชรฑัต เป็นประธานอนุกรรมการ 

 

ผลการดำเนินงาน 
   
1. หารือแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการจราจรบริเวณหน้า
โรงเรียนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต 
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เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงย่อมมีปัญหาหลายด้านที่ต้องได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหา

การจราจรที่หนาแน่น ปัญหาหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ ประกอบกับเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่อง
ความปลอดภัยในโรงเรียนที่เป็นเรื่องสำคัญและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนขณะนี้  คณะกรรมการการปกครอง
และรักษาความสงบเรียบร้อยได้เชิญประธานสภากรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ 
ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมประชุม เพ่ือหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร ปัญหาหาบเร่ แผงลอยในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 50 เขต นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาการจราจรควรมีการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพ้ืนที่ ไป
ในคราวเดียวกันเช่น เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน โดยจากการประชุมหารือแนวทางฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

สำนักเทศกิจได้รับทราบและยังมีโครงการถ่ายทอดความรู้และทบทวนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ 
ทั้ง 50 เขต เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งด้านการให้บริการและการบังคับการ  และโครงการอบรมอาสาสมัครการจราจร
มีผู้อบรม จำนวน 960 คน จำนวน 8 รุ่น  ๆละ 120 คน โดยเป็นการอบรมทบทวนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต เริ่มโครงการ
อบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยได้ประสานวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจรกลาง เมื่อผ่านหลักสูตรการอบรมแล้ว  
ทางกองบังคับการตำรวจจราจรกลางจะออกบัตรอาสาสมัครจราจรให้กับผู้อบรม  เพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศกิจที่ถูกต้องและยังเป็นการคุ้มครองอำนาจหน้าที่ด้านกฎหมาย  ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วได้อบรมอาสาสมัครจราจรไปแล้วกว่า 300 คน  
แต่ยังไม่ครบทุกคน เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่เทศกิจกว่า 3,000 คน ทำให้ต้องจัดที่ละกลุ่มเข้าอบรม 
  ผู้แทนผู้อำนวยการเขต 50 เขต ได้ชี้แจงว่าได้ตระหนักในปัญหาทั้งด้านการจราจรและปัญหาความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รวมถึงปัญหาหาบเร่ แผงลอยในพื้นที่เขต และพร้อมดำเนินการตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักเทศกิจ  โดยจะดำเนินการอย่างเข้มงวด ซึ่งสำนักงานเขตได้มีการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่
ช่วยดูแลและป้องกันภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น และได้ประสานความร่วมมือร่วมกับ
สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่  นอกจากนี้เร่ืองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดจากกรณีพนักงานกวาด
ได้ประสบอุบัติเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งสำนักงานเขตตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  จึงได้ออกคำสั่งปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานของพนักงานกวาดให้ปลอดภัยมากขึ้น เช่น สามารถเลื่อนเวลาการปฏิบัติงานออกไป หากแสงสว่างไม่
เพียงพอในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเช่นกัน 
 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียน ที่ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมมากกว่านี้ เพ่ือป้องกันและมิให้เกิด
เหตุการณ์คนร้ายเข้ามากราดยิงนักเรียนในโรงเรียนได้ พร้อมนี้ควรปุ่มกดสัญญาณเตือนภัยที่ส่งตรงไปยังสถานีตำรวจนครบาล
อย่างทันถ่วงที เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว เช่นเดียวกับสัญญาณเตือนภัยของธนาคาร  
  2. เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนแล้ว ขอให้คำนึงถึงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งต้องมีความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้นด้วย เนื่องจากทราบว่าปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีทั้งระบบปิดและระบบเปิด 
ประกอบกับสถานการณ์ร้ายแรงและฉุกเฉินที่เกิดขึ้นดังนั้นในฐานะคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ขอให้
ทุกหน่วยงานได้มีการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนที่จริงจัง และเป็นรูปธรรมและลำดับถัดไปคณะอนุกรรมการการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยที่ได้รับผิดชอบพ้ืนที่เขตจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขต 50 เขตต่อไป 
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  3. เรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่งานกวาด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงาน
เขตควรมีเครื่องแบบการแต่งกายในการปฏิบัติงานที่เป็นชุดเสื้อแบบสะท้อนแสง เพ่ือให้ผู้ขับรถที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็น
อย่างชัดเจนมากขึ้นหรือมีการตั้งกรวยจราจรและติดสัญญาณไฟกระพริบอยู่ใกล้บริเวณที่ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย 
รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ต้องมีเครื่องแบบการปฏิบัติงานที่สีสะดุดตาหรือสะท้อนแสงเช่นกัน เพ่ือเป็นการป้องกันอันตราย
ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

4. การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่าง
เคร่งครัด เนื่องจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตได้รับร้องเรียนเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศกิจเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอยที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส โดยควรต้องยึดตามบัญชีรายชื่อผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนของแต่ละเขต
เท่านั้น และปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่โปร่งใส และได้มอบให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาและนำไปแก้ไขและ
ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวดต่อไป เพ่ือให้มิให้ประชาชนร้องเรียนเรื่องนี้อีก 
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การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่บริเวณลานจอดรถ ชั้น B5 

อาคารสเตท ทาวเวอร์ เขตบางรัก 
 

  คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ได้เชิญผู้บริหารสำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักการโยธา  ผู้อำนวยการเขตบางรักและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีผู้พักอาศัยในอาคารสเตท ทาวเวอร์ เขตบางรักได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ 
บริเวณลานจอดรถ ชั้นB5 อาคารสเตท ทาวเวอร์ เนื่องจากอาคารสเตท ทาวเวอร์ ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยใน
อาคารและมาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับผู้พักอาศัยในอาคาร โดยอาคารสเตท ทาวเวอร์มีความสูง 63 
ชั้น เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ใช้สอยจำนวนมาก และบางส่วนของอาคารได้แบ่งเป็นที่พักอาศัยในรูปแบบ
โรงแรม จึงมีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ยูนิต โดยวันเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณลานจอดรถ ชั้น
B5 อาคารสเตท ทาวเวอร์ เขตบางรัก ผู้พักอาศัยร้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่มีใครทราบเกิดเหตุเพลิงไหม้ และไม่ได้ยิน
เสียงสัญญาณแจ้งเหตุ แต่มีเพียงบางส่วนทราบจากแอปพลิเคชั่น line กลุ่มลูกบ้านกันเอง จึงอพยพหนีไฟลงมา 
โดยทางโรงแรมทราบเรื่องและหนีออกจากอาคารไปก่อนแล้ว และผู้พักอาศัยไม่สามารถหนีออกมาทางบันไดหนีไฟ
ได้ เนื่องจากควันดำคลุ้งจำนวนมาก ทำให้ผู้พักอาศัยหนีลงทางลิฟท์ โดยทางโรงแรมได้แจ้งรถดับเพลิงของสถานี
ดับเพลิงและสาธารณภัยบางรักเข้ามาระงับเหตุ แต่ล่าช้ามาก และระบบน้ำในตู้ดับไฟก็ถูกล็อกไว้ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เพลิงไหม้รุนแรงส่งผลต่อโครงสร้างอาคาร ชั้น B5 เพดาน เสาคอนกรีตมองเห็นถึง
เหล็กเส้นด้านใน แต่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ ทั้งนี้ หากเหตุเพลิงไหม้มีความรุนแรง จำเป็นต้องหนีทางอากาศ 
ทางผู้พักอาศัยก็ไม่สามารถหนีขึ้นไปบริเวณดาดฟ้าได้ เนื่องจากบริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารได้ทำเป็นร้านอาหาร 
ไม่สามารถเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับรองรับสถานการณ์กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นของอาคาร  

ข้อสังเกตของคณะกรรมการการฯ 
  1. อาคารสเตท ทาวเวอร์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 เปิดใช้งานอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็น
อาคารสูงขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยจำนวนมาก ซึ่งเปิดให้เป็นที่พักอาศัยและให้บริการในรูปแบบโรงแรมมี
จำนวนผู้พักอาศัยจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด สำนักการโยธาจำเป็นต้องให้เจ้าของอาคารมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยให้ครอบคลุมและครบถ้วน ต้องมีการ
ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร ความปลอดภัยในตัวอาคาร ความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนภัย และความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น บันไดหนีไฟ ถังดับเพลิง มี การกำหนดจุด
ให้เป็นพื้นที ่ปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด มีการตรวจสอบพื้นที ่ที ่เป็นจุดเสี ่ยงอันตรายภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบต่อเนื่อง สม่ำเสมอและทั่วถึง  
  2. ขอให้สำนักการโยธามีการตรวจสอบแบบการขออนุญาตดัดแปลงอาคารบริเวณชั้นที่ 63 
ของอาคารสเตท ทาวเวอร์มีการดัดแปลงใช้เป็นสถานที่กักเก็บอาหารและอุปกรณ์ประกอบอาหาร สามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่ และเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากไม่
ถูกต้อง สำนักการโยธาต้องตรวจสอบและแจ้งให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 
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  3. ขอให้สำนักการโยธามีการตรวจสอบแบบการขออนุญาตดัดแปลงบริเวณชั้นที่ 64 (ดาดฟ้า) 
ของอาคารสเตท ทาวเวอร์ ซึ่งเดิมเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับรองรับสถานการณ์กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึ้นของอาคารดังกล่าว  แต่มีการดัดแปลงใช้เป็นร้านอาหารและสันทนาการ สามารถดำเนินการได้หรือไม่  หากไม่
ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักการโยธาต้องตรวจสอบและแจ้งให้เจ้าของ
อาคารดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการ
แก้ไขโดยด่วน 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการฯ 
  1. สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางรัก เจ้าของอาคารอาคารสเตททาวเวอร์ และผู้เกี่ยวข้อง
ควร มีการตรวจสอบร่วมกันและเป็นไปอย่างละเอียดคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบถ้วนและถูกต้อง 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้มีสภาพของวัสดุอุปกรณ์ด้านอัคคีภัยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และสำนักงาน
เขตบางรักในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายกำหนดไว้อย่างเข้มงวด 
  2. บริเวณลานจอดรถ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ สำนักการโยธาได้มีการตรวจสอบความ
แข็งแรงของโครงสร้าง และกำกับให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดเพ่ิมเติม และตรวจสอบเรื่องการลักลอบสูบบุหรี่ ในบริเวณที่ลับตาคน  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ในอาคาร เนื่องจากอาคารแห่งนี้มีผู้พักอาศัยจำนวนมาก  
  3. ภายในอาคารสเตท ทาวเวอร์มีสถานประกอบการต่าง ๆ เปิดให้บริการ จำนวนมาก เช่น 
ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ฯลฯ จำเป็นต้องตรวจสอบและให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ยึดถือการปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ด้วย 
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2. เรื่องร้องขอความเป็นธรรมของผู้ค้าตลาดบางแคภิรมย์ กรณีสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
   ได้ประกาศกำหนดค่าบริการส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมการเข้าทำการค้าที่เพิ่มขึ้น 

 
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้เชิญผู้บริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร้องขอความเป็นธรรมของผู้ค้าตลาดบางแคภิรมย์ กรณีสำนักงาน
ตลาดกรุงเทพมหานครได้ประกาศกำหนดค่าบริการส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมการเข้าทำการค้าเพ่ิมขึ้น ทำให้
ผู้ค้าตลาดบางแคภิรมย์ ได้รับความเดือดร้อน โดยสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าตลาดบางแคภิรมย์
เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จากนโยบายการขยายตลาดของกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดให้ก่อสร้างตลาดให้อยู่
คู่กับสวนสาธารณะ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการทำสัญญาเช่าพ้ืนที่ทั้งหมด 100กว่าไร่ บริเวณเขตบางแค ถนนเพชร
เกษม ซอยเพชรเกษม 69 และในปี 2561 สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดสร้าง
ตลาดแห่งใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน โดยใช้งบประมาณของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ใช้งบ
กรุงเทพมหานคร และเริ่มมีการก่อสร้างในปี 2562 ปรากฎว่าผู้ค้าบริเวณด้านหน้าตลาดบางแคเดิมที่ได้รับ
ผลกระทบจากระเบียบการทำการค้าของรัฐบาล จำนวน 429 ราย สำนักงานตลาดฯ ก็ได้รับมอบภารกิจให้
จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับผู้ค้ากลุ่มนี้ และในช่วงปลายปี 2562 ได้จัดพ้ืนที่บริเวณส่วนหนึ่งของโครงการ ประมาณ 
4,000 ตารางเมตร ตั้งเต้นท์เพ่ือทำการค้าชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งได้มีการกำหนด
อัตราค่าเช่าแผงค้าวันละ 115 บาท หรือ 3,450 บาทต่อเดือน แต่ทางผู้ค้ากลุ่มนี้ไม่สนใจที่จะมาทำการค้าใน
บริเวณพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ ดังนั้น ในอัตราค่าเช่า 115 บาทต่อวัน หรือ 3,450 บาทต่อเดือน จึงไม่มีการดำเนินการ 
ต่อมาเมื่อก่อสร้างตลาดแล้วเสร็จ สำนักงานตลาดฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ เนื่องจากมีต้นทุน
การก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 154 ล้านบาท เฉพาะการก่อสร้างอาคารตลาด ประมาณ 60 ล้านบาท        
จึงจำเป็นจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ ตามประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำการค้าที่ตลาดบางแคภิรมย์  ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดบัญชีอัตราค่าจัดเก็บตามประเภทการค้า เนื่องจากต้องจ่ายค่าเช่าให้กับสำนักงานทรัพย์สินของ
พระมหากษัตริย์ จึงต้องมีค่าบริการส่วนกลาง ในอัตรา 500 บาท หรือ 1,000 บาท ตามประเภทของการค้า เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาด การจัดเก็บขยะ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น โดยหลัง
ออกประกาศมีผู้ที่สนใจเข้าลงชื่อและทำการจับฉลากเดือนเมษายน 2564 ได้ผู้ค้าเข้าแผงค้าประมาณ 500 กว่าราย  
มีผู้เข้ามาจับฉลากและเข้ามาทำการค้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานตลาดฯ กำหนด ต่อมามีผู้ค้า
ร้องเรียนการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และได้ทำการชี้แจงหลายครั้ง แต่ในขณะเดียวกันสำนักงานตลาดฯ คำนึงถึง
ความเดือดร้อนของผู้เช่าแผงค้า ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ค้า โดยให้มีการแบ่งจ่ายชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
จำนวน 10 งวด ซึ่งมีผู้เช่าแผงบางรายได้มาติดต่อขอผ่อนชำระและเข้าทำการค้า และผู้ค้าบางส่วนยังไม่เข้าทำ
การค้า ซึ่งเป็นปัญหาของตลาดทุกแห่ง ซึ่งสำนักงานตลาดฯ พยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหามาโดยตลอด 
รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าแบ่งจ่ายชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  โดยปัจจุบันนี้ สำนักงานตลาดฯ ยังไม่ได้จัดเก็บ
ค่าเช่าแผงค้าแต่อย่างใด และมีบางส่วนผู้ค้าท่ีเขา้มาชำระค่าบริการและทำการค้า 

ในส่วนของสำนักงานตลาดฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
และได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีมาตรการให้สำนักงานตลาดฯ ดำเนินการ Set Zero 
กับลูกค้าใหม่ทั้งหมด สำหรับผู้ค้าที่จ่ายชำระค่ามัดจำประกันสัญญาแล้วจะคืนเงินทั้งหมดโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ  และ
ดำเนินการจัดหาผู้เช่ารายใหม่เข้าทำการค้า ส่วนผู้ค้าที่ปัจจุบันคงทำการค้าอยู่ก็ให้สู่ช่องทางใหม่ที่สำนักงานตลาดฯ กำลัง
ดำเนินการใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ ต่อไป 
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  ตลาดบางแคภิรมย์ แบ่งได้จัดแผงค้าไว้ 6 โซน จำนวนแผงค้าทั้งสิ้น 614 แผงค้า และจะมีผู้ค้า
เข้ามาขายประจำ วันละประมาณ 35 - 50 แผงค้า โดยแบ่งโซนประเภทของการค้า ประกอบด้วย 
  โซน 1 เป็นการค้าผักผลไม้ (เป็นโซนเปียก)  

โซน 2 เป็นอาหารปรุง  อาหารสำเร็จรูป ขนมหวาน เครื่องดื่ม  
โซน 3 - 5 เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด  
โซน 6 เป็นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล (เป็นโซนเปียก)  
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารฯ ได้สั่งการให้สำนักงานตลาดฯ ดำเนินการ 

Set Zero ตลาดบางแคภิรมย์ ตามนโยบายของ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้า
ร่วมประชุมและมอบนโยบายให้สำนักงานตลาดฯ ให้ดำเนินการยกเว้นค่าเช่าแผงเป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2565 ปรับลดค่าแผงค้า 50 % และคืนเงินค้ำประกันสัญญาแก่ผู้ค้าแผงค้า ซึ่งเป็นมาตรการ
การช่วยเหลือผู้ค้าทุกคน อีกทั้งปัจจุบันสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครยังไม่ได้จัดเก็บค่าเช่าแผงค้าของตลาดบางแค
ภิรมย์แต่อย่างใด และสำนักงานตลาดฯ ดำเนินการจัดหาผู้ค้าเอง โดยไม่ผ่านสำนักงานเขต เพ่ือคัดเลือกผู้ค้าและใช้วิธีการ
จับฉลากแยกตามผู้ค้าที่ประสงค์จะทำการค้าในประเภทผู้ค้า ดังนั้น ผู้ค้าตลาดบางแคภิรมย์น่าจะพึงพอใจ และยอมรับ
ในแนวทางการดำเนินการของสำนักงานตลาดฯ ใหม่นี ้

ปัญหาและอุปสรรค 
สถานการณ์โควิด ทำให้ทุกตลาดนัดของกรุงเทพมหานครมีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดนัดจตุจักร 

เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ จากเดิมประมาณ 100,000 คนต่อวัน ในช่วงโควิด
เหลือไม่เกิน 30,000 คน และอีกประเด็นหนึ่ง คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว บางส่วนจะใช้
บริการ Shopping Online ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับตลาด On site  ทำให้ส่วนใหญ่ค้าขายไม่ได้  

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการฯ 
1. ขอให้สำนักงานตลาดฯ มีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นตลาดบางแคสำหรับผู้ซื้อ เพ่ือเป็นการ

จูงใจให้เข้ามาใช้บริการตลาด อาจจะทำเป็นลักษณะการท่องเที่ยว  
  2. ขอให้สำนักงานตลาดฯ ไปศึกษาตลาดเอกชนว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไร  โดยเฉพาะในตลาด
เอกชนเขตบางแค  และอีกแห่งตลาดธนบุรี 2 แถวด้านถนนบรมราชชนนี ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ มีการบริหารจัดการ
เป็นอย่างไร เพ่ือเป็นตัวอย่างและนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ซื้อน้อย 

3. เสนอใหส้ำนักงานเขตบางแคเข้ามามีส่วนรว่มในการประชาสมัพันธ์ และประสานงานการจัดกิจกรรม
ของตลาดบางแคภิรมย ์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโชเชยีล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดฯ ให้เป็นจดุน่าสนใจ
เพ่ิมมากขึ้น 

 4. สำนักงานตลาดฯ ควรศึกษาการบริหารตลาดของ ฟูดส์วิลล่า หรือตลาดเดอะ เซอร์เคิล ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีความหลากหลาย มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม เช่น ซูชิ หรือ กาแฟ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ค้าแผงลอยทั่ว ไป   
ผู้ค้าแบบ special list ก็ได้ เช่น กลุ่มวัยรุ่น เพราะว่าตลาดอยู่ไกล ลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการจะต้องมีรถอยู่แล้ว 
หรืออาจจะเอาแบรนด์ เช่น สุกี้ตี๋น้อย หรือ ซูชิไข่หวาน เพ่ือสร้างความสนใจให้กับลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการที่ตลาด 
ซึ่งจะเห็นได้จากห้างหรือตลาดอ่ืน ๆ ที่มีแบรนด์ดังกล่าวอยู่จะมีลูกค้าจำนวนมาก โดยสำนักงานตลาดฯ อาจจะ
เสนอให้แบรนด์ดังกล่าวเข้ามาทำการค้าโดยไม่เก็บค่าเช่าและแบ่งค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสภาพคล่องของตลาดกรุงเทพมหานคร 
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3. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบพื้นที่ตลาดนัดท่าทราย เขตหลักสี่ ใช้สถานที่ราชการ  

       เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน  
 

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้เชิญผู้บริหารสำนักงานเขตหลักสี่เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบพ้ืนที่ตลาดนัดท่าทราย เขตหลักสี่ ใช้สถานที่
ราชการ เพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน  โดยสำนักงานเขตหลักสี่ชี้แจงว่าพ้ืนที่การจัดตั้งตลาดท่าทราย เดิมเป็นพื้นที่ของ
การเคหะแห่งชาติ  เมื่อปี 2544 การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์มอบพ้ืนที่ว่างบริเวณศาลาประชาคมโครงการเคหะ
ชุมชนท่าทราย เนื้อที่  2 ไร่ 1 งาน  23 ตารางวา  ให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่ดูแลรักษา โดยมี
เงื่อนไขการส่งมอบว่า กรุงเทพมหานครต้องบริหารจัดการไม่แสวงหาผลประโยชน์ ในปัญหาร้องเรียน เมื่อปี 2563  
สำนักงานเขตได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีการจัดตั้งตลาดจริง โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 สำนักงานเขตดำเนินการหาผู้จัดตั้งตลาดฯ ปรากฏว่า ทราบชื่อแล้ว ซึ่งได้ยื่นจัดตั้งตลาดฯ  
แต่สำนักงานเขตไม่สามารถอนุญาตให้จัดตั้งตลาดฯ ได้ เนื่องจากไม่มีหนังสือยินยอมจากการเคหะแห่งชาติให้ใช้
พ้ืนที่ในการจัดตั้งตลาดฯ  จึงแจ้งความร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถึงพนักงาน
สอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องดำเนินคดี และปัจจุบันคดเีป็นอันสิ้นสุดแล้ว โดยศาลแขวงดอนเมืองได้มี
คำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ศาลจึงพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 34, 71 และ จำเลยได้ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กี่งหนึ่ง ดังนั้น ผู้ร้องเรียนเรื่องนี้ น่าจะไม่เข้าใจการใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ 
จึงเกิดการร้องเรยีนเกิดข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการฯ 
สำนักงานเขตควรมีการตั้งป้ายชี้แจ้งให้ประชาชนรับทราบว่า พื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ

กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขต แต่เป็นที่ดินของการเคหะแห่งชาติ เพ่ือไม่ใช้ประชาชนเข้าใจผิด 
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4. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้สร้างสำนักงานเขตปทุมวัน  
   โดยไม่ถูกต้อง 

 
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยได้เชิญสำนักงานเขตปทุมวัน เข้าร่วมประชุม 

เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้สร้าง
สำนักงานเขตปทุมวันโดยไม่ถูกต้อง  โดยสำนักงานเขตปทุมวันชี้แจงว่าปัจจุบันสำนักงานเขตปทุมวันได้เช่าอาคารไทย
ยานยนต์ ชั้น 1 และชั้น 9 ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน เพ่ือเป็นที่ทำการสำนักงานเขตปทุมวัน พ้ืนที่ใช้สอย 2,998  ตารางเมตร 
ทั้งนี้ สำนักงานเขตปทุมวันได้หาพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตเองตลอดมา  

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อที่ดิน  
1. ขนาดที่ดินที่เขตที่ต้องการ คอื ที่ดินต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 ตารางเมตร (ไม่ต่ำกว่า 1 ไร่) เพ่ือรองรับ 

ขนาดพ้ืนที่งานและโครงสร้างของสำนักงานเขตทั้ง 10 ฝ่าย รวมถึงห้องสัสดี ห้องประชุม ตลอดจนการบริการอ่ืน 
เช่น การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ห้องบริการ ผู้สูงอายุ ห้อง BSC   

2. การค้นหาที่ดินเพ่ือจัดซื้อในก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต ซึ่งบางแปลงเป็นที่ดินของเอกชน 
ที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ และที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่ประสงค์ขายที่ดินให้สำนักงานเขต  
ทำให้หายากต่อการหาที่ดิน 
  การดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตปทุมวันได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 อย่างถูกต้องและเคร่งครัด โดยสรุป
รายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
  1. สำนักงานเขตปทุมวันดำเนินการสืบราคาซื้อขายที่ดินบริเวณโดยรอบพ้ืนที่เขตปทุมวัน เช่น 
แขวงลุมพินี แขวงรองเมือง แขวงปทุมวัน และแขวงวังใหม่ และมีผู้เสนอราคา จำนวน 7 ราย เพ่ือขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณจากสภากรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นความจำนงในการเสนอราคาเพียงรายเดียว  ทำให้สำนักงาน
เขตปทุมวัน  ต้องขออนุมัติยกเลิกการประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 1 และได้ทำหนังสือยกเลิกการจัดซื้อที่ดินฯ ด้วย
ระบบ e-bidding  และได้รับการเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคา e-bidding เรียบร้อยแล้ว  
  2. สำนักงานเขตปทุมวันดำเนินการจัดซื้อที่ดินฯ ครั้งที่ 2 โดยการดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธี ประกวดราคา e-bidding   แตป่รากฎว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เนื่องจากผู้เสนอราคาบางรายแปลง
ที่ดินติดประกาศของคณะปฏิวัติ และบางแปลงอยู่ระหว่างเวนคืน จึงไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้ คณะกรรมการฯ 
มีความเห็นว่าแม้ว่าจะมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้ทำรายงาน
เสนอรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบ และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา พร้อมรายงานผล
การพิจารณาพร้อมขออนุมัติจัดซื้อที่ดินฯ ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 320,000,000,000 บาท ทั้งนี้ 
สำนักงานเขตปทุมวันได้มีการเปรียบเทียบราคาที่ดินกับกองจัดกรรมสิทธิ์  สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
(เนื่องจากกรมที่ดินได้ส่งข้อมูลการซื้อขายที่ดินในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์ไว้เหมือนกนั) และ 
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ได้ดำเนินการสอบถามไปสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองว่าสามารถก่อสร้างอาคารฯ เพ่ือนำไปใช้สอยได้หรือไม่ มี
ติดภาระจำยอมหรือไม่ หรือมีการกำหนดเวนคืนที่ดิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่ ก่อนจะพิจารณาอนุมัติ
จัดซื้อท่ีดินดังกล่าว นอกจากนี้ สำนักงานเขตได้ตระหนักและเน้นประโยชน์จากการใช้ที่ดินที่คุ้มค่ามากท่ีสุด และ
ยังคำนึงถึงระบบขนส่งที่สะดวก เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ  
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